

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันจันทร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง

๑. สศก.ฟันธงปีหน้ามันฝรั่งราคาดี
๒. กองทุนเอฟทีเอ เปิดสัมมนาภาคใต้
๓. เกษตรฯเร่งผลักดันผลิตถั่วเหลือง เพิ่มศักยภาพการผลิตทั้งระบบ
๔. เล็งเพิ่มรายได้ชาวนา
๕. รับลูกนายกษัตริย์สุโขทัยให้คนไทย
๖. ก.เกษตรฯเร่งช่วยเหลือภาคกลาง
๗. เกษตรฯชงกรม.คุมโรคอีโบล่าเข้มข้นเข้าสู่สัตว์”
๘. เกาะข่าวเกษตร
๙. เปิดหีบอ้อย ๑ ธ.ค. นี้ราคาขั้นต่ำ ๙๐๐ บาท
๑๐. บิ๊กส่งออกข้าวลงชั้นอุ้ม “ฉัตรชัย”  
ทุ่มหมื่นล.ซื้อหอมมะลิ ๔ แสนตัน ดึงราคาช่วยชาวนา
๑๑. สนง.จัดรูปที่ดิน - พัฒนาการเกษตร
๑๒. มอบเงินชาวนา “พบพระ”
๑๓. ราชบุรีเชิญชวนไถชีวิตโค-กระบือ
๑๔. เตือนโรคทอรัระบาดกึ่งทะเล  
ประมงแนะ ๘ วิธีสกัด/ยั้งระวังต่อเนื่องถึงธ.ค.

หนังสือพิมพ์

- แนวหน้า  
เดลินิวส์  
แนวหน้า  
ข่าวสด  
เดลินิวส์  
ข่าวสด  
ประชาชาติธุรกิจ  
เดลินิวส์  
โพสต์ทูเดย์  
ประชาชาติธุรกิจ  
  
ข่าวสด  
มติชน  
ข่าวสด  
แนวหน้า

\*\*\*\*\*

# สศก.ฟันธงปีหน้ามันฝรั่งราคาดี

## ● ชี้นำ 'Contract Farming' คาดเนื้อที่-ผลผลิตเพิ่ม

นายเลอศักดิ์ วัชรตระกูลไพฑูย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สถานการณ์มันฝรั่งปีเพาะปลูก 2557/58 คาดว่า จะมีเนื้อที่เพาะปลูกมันฝรั่งรวม 44,485 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 5,627 ไร่ หรือร้อยละ 14 มีผลผลิตรวมทั้งหมด 115,541 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 17,077 ตัน หรือ ร้อยละ 17 โดยแยกเป็น พันธุ์โรงงาน มีเนื้อที่เพาะปลูก 40,444 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 5,611 ไร่ ผลผลิตรวมทั้งประเทศ 105,617 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 16,943 ตัน และพันธุ์บริโภค มีเนื้อที่เพาะปลูก 4,041 ไร่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 16 ไร่ ผลผลิต 9,924 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 134 ตัน ซึ่งสาเหตุที่มีการขยายเนื้อที่เพาะปลูกมาจากกรณีที่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรกรรม และ สศก. ร่วมกับบริษัทที่มีโรงงานแปรรูป มีโครงการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ 5 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน และตาก เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกมันฝรั่งพันธุ์โรงงาน

ปี 2557-2560 ซึ่งมีเกษตรกรจำนวน 1,500 ราย แรงจูงใจจะปลูกมันฝรั่งพันธุ์โรงงาน ส่วนด้านการตลาด พบว่า ช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม 2557 ราคา มันฝรั่งพันธุ์โรงงานที่เกษตรกรขายได้อยู่ที่ กิโลกรัมละ 12.80 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่ราคา 12.26 บาท เนื่องจากมีการปรับราคาประกันขั้นต่ำจาก กิโลกรัมละ 8.90 บาท เป็น 10.40 บาท ทำให้เกษตรกรขายผลผลิตให้กับบริษัทมีราคาสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา ขณะที่ต้นทุนมันฝรั่งพันธุ์โรงงานปี 2557 กิโลกรัมละ 8.78 บาท เกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่งพันธุ์โรงงานจึงมีรายได้ดีพอสมควร



เลอศักดิ์ วัชรตระกูลไพฑูย์

ส่งผลให้เกษตรกรจำนวนมากแจ้งความประสงค์จะปลูกมันฝรั่งและทำสัญญาซื้อขายมันฝรั่งไว้กับบริษัทเอกชน

อย่างไรก็ตาม ยังมีเกษตรกรอีกจำนวนหนึ่งที่ยังเก็บหัวพันธุ์มันฝรั่งไว้เอง และตั้งใจจะปลูกเพื่อนำผลผลิตขายเข้าสู่โรงงาน ซึ่งในปีนี้โรงงานมีการทำสัญญารับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรไว้จำนวนมาก หรือ Contract Farming แต่ในส่วนมันฝรั่งนอกสัญญาขอให้สหกรณ์และโบรกเกอร์ที่เคยซื้อขายให้กับโรงงานแปรรูป ต้องรีบไปดำเนินการจัดทำสัญญาซื้อขายมันฝรั่งไว้กับบริษัท เพื่อจะได้มีโควตาที่ชัดเจนในการส่งผลผลิตเข้าสู่โรงงาน เนื่องจากฤดูแล้งทางบริษัทจะมีปริมาณจำกัดที่จะรับซื้อผลผลิตมันฝรั่งไว้กับเกษตรกรที่ปลูกนอกสัญญา ทั้งนี้ คาดว่าราคามันฝรั่งในฤดูแล้งช่วงกุมภาพันธ์-เมษายน 2558 จะอยู่ระหว่างกิโลกรัมละ 12-13 บาท ซึ่งน่าจะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี

## กองทุนเอฟทีเอ เปิดสัมมนาภาคใต้

นายเลอศักดิ์ วีระระกูลไพฑูริย์  
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
(สศท.) เปิดเผยว่ากองทุนปรับโครงสร้างการ  
ผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ  
แข่งขันของประเทศ หรือ กองทุน FTA  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหน่วย  
งานหลักช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ  
จากการเปิดเสรีทางการค้า

ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  
จากการเปิดประชาคมอาเซียน จึงได้เตรียมจัด  
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กองทุน FTA:  
เสริมสร้างเกษตรกรไทย ก้าวทันโลกเสรีการค้า”  
ขึ้น ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง เพื่อ  
ให้เกษตรกรได้รับทราบถึงผลกระทบจากการ  
เปิดเสรีการค้าและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
ในปี 2558 ทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างถูกต้อง  
โดยเฉพาะสินค้าเกษตรสำคัญในภาคใต้ เช่น  
ปาล์มน้ำมัน กุ้ง และปศุสัตว์ ให้สามารถ  
แข่งขันได้ทั้งด้านการผลิต การตลาด และการ  
ทำสินค้าเกษตรกับนานาประเทศอย่างยั่งยืน

การสัมมนาจะประกอบด้วยการ  
บรรยายและอภิปรายในหัวข้อ “แนวโน้มน  
ทิศทาง และยุทธศาสตร์การพัฒนภาคเกษตร  
ไทย” และ “FTA ผลกระทบและการปรับตัว”  
ตลอดถึง “การค้าสินค้าเกษตร ปัจจุบัน  
อนาคต” เป็นต้น.

# เกษตรฯเร่งผลักดันผลิตถั่วเหลือง เพิ่มศักยภาพการผลิตทั้งระบบ

## รายงานพิเศษ

ถั่วเหลืองนับเป็นพืชอาหารที่สำคัญของไทย แต่ที่ผ่านมากลับต้องพึ่งพาการนำเข้ามากกว่าร้อยละ 95 ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง เพื่อเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองในประเทศและลดการพึ่งพาการนำเข้าให้ได้ระดับหนึ่ง

นายเลอศักดิ์ ธีวตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ถั่วเหลืองเป็นพืชน้ำมันที่มีการปลูกกันมากในทวีปอเมริกา เนื่องจากมีภูมิอากาศค่อนข้างเหมาะสมกับการปลูก ซึ่งกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา ได้ประมาณการผลผลิตเมล็ดถั่วเหลืองของโลกว่า ในปี 2557/58 มีปริมาณ 312.06 ล้านตัน ประเทศผู้ผลิตที่สำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา บราซิล และอาร์เจนตินา โดย 3 ประเทศดังกล่าว มีผลผลิตถั่วเหลืองรวม 256.73 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 82 ของผลผลิตโลก โดยผลผลิตถั่วเหลืองกว่าร้อยละ 80 ใช้เพื่อสกัดน้ำมันสำหรับประเทศไทย ถั่วเหลืองเคยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่ง และเป็นแหล่งโปรตีนซึ่งมีความสำคัญต่อความมั่นคงด้านอาหาร อุตสาหกรรมไทยที่ใช้ถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบ ได้แก่ อุตสาหกรรมสกัดน้ำมัน คิดเป็นร้อยละ 83 อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ร้อยละ 13 และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ร้อยละ 4 แต่ผลผลิตของไทยมีไม่เพียงพอและมีแนวโน้มลดลงอย่าง

ต่อเนื่อง โดยในปี 2557 ความต้องการใช้เมล็ดถั่วเหลืองมีปริมาณกว่า 2 ล้านตัน ในขณะที่ผลผลิตของไทยมีเพียงร้อยละ 3 ของปริมาณความต้องการใช้ ทำให้ต้องสูญเสียเงินตรากว่า 30,000 ล้านบาท ในการนำเข้า ซึ่งส่วนใหญ่มาจากประเทศบราซิล สหรัฐอเมริกา อาร์เจนตินา และแคนาดา

นอกจากนี้ การที่ถั่วเหลืองของไทยเป็นถั่วเหลืองพันธุ์ธรรมชาติ (Non-GMOs) ไม่มีการตัดแปรพันธุกรรม ทำให้เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เช่น น้ำมันถั่วเหลือง และเต้าหู้ ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มการบริโภคเพิ่มขึ้นจากกระแสการดูแลสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การผลิตถั่วเหลืองของไทยยังคงประสบปัญหา เช่น ต้นทุนการผลิตที่สูงเนื่องจากถั่วเหลืองเป็นพืชที่ต้องใช้แรงงานอย่างเข้มข้นทำให้ผลผลิตต่อหน่วยการผลิตต่ำกว่าพืชแข่งขันชนิดอื่น รวมทั้งเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีไม่เพียงพอกับความต้องการ และนโยบายส่งเสริมพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นที่ส่งผลให้เกษตรกรลดการปลูกถั่วเหลืองลง

ในเรื่องดังกล่าว คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร พ.ศ. 2556-2559 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดย 1 ใน 4 ยุทธศาสตร์หลัก คือ ผลิควิชาการอย่างเพียงพอ กับความต้องการบริโภคภายในประเทศอย่างยั่งยืน ดังนั้นเพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงด้านอาหารของไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีนโยบายส่งเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง โดยเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดถั่วเหลืองทั้งระบบ ตั้งแต่การผลิตเมล็ดพันธุ์ คุณภาพดี การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ การถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการแปลงปลูก การลดความสูญเสียในระหว่างและหลังเก็บเกี่ยว ตลอดจนการบริหารจัดการด้านการตลาด เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าถั่วเหลืองจากต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ต้องร่วมมือกันกำหนดแนวทางการพัฒนาฯ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน อุตสาหกรรมที่ใช้ถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบมีความมั่นคงในเรื่องปริมาณและคุณภาพ และเพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองมีรายได้และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

### เลี้ยงเพิ่มรายได้ชาวนา

นายปดิพัทธ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีและสหกรณ์ กล่าวว่าภายหลังกรมการข้าวและกรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าว ภายใต้โครงการพัฒนากรรมวิธีการปลูกข้าวแบบประณีตนำร่อง 10 จังหวัด เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ในพื้นที่นำร่องลดต้นทุนได้อย่างต่ำ 1,000-1,500 บาท/ไร่ หรือเพิ่มผลผลิตได้ 20% เป็นเงิน 600-1,000 บาท/ไร่ รวมเป็นเงิน 1,600-2,500 บาท/ไร่ สำหรับปีหน้ามีเป้าหมายทำโครงการแปลงสาธิตลดต้นทุนการผลิตข้าวแปลงใหญ่ พื้นที่เป้าหมายจุดละ 500 ไร่ ใน 9 จังหวัด พร้อมทั้งหาแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตข้าวและเพิ่มรายได้การผลิต 1,000 บาท/ตัน

## รับลูกนายกฯ คืบคลานสู่ให้คนไทย

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. นายชวติค ชูจร มอบผลผลิตและการบริการในสังกัดกระทรวง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย ให้กับเกษตรกรโดยเปิดสถานที่ราชการและ ว่า นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้ทุกหน่วยงาน แหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร ให้ประชาชน ดำเนินกิจกรรมเป็นของขวัญปีใหม่และคืน เข้าชมในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ยกเว้นค่า ความสุขให้กับคนไทย ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ เข้าชมทุกแห่ง ระหว่างวันที่ 22 ธ.ค. 2557-4 จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “เกษตรกรได้รับ ม.ค. 2558 ได้เรียนรู้การทำเกษตรตามแนวพระ ประชาชนได้รู้” คืนความสุขสู่คนไทย จากใจ ราชดำริ มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 4,000 โครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” โดยรูปแบบส่ง อาทิ ในส่วนของกรมวิชาการเกษตร เปิด

ชมศูนย์เรียนรู้ผลิตพืชตามแนวพระราชดำริ “ทฤษฎีใหม่” จำนวน 17 ศูนย์ ศูนย์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้านการเกษตร 18 ศูนย์ กรมชลประทาน เปิดเข้าชมการบริหารจัดการ น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ทุกแห่ง กรมการข้าว เปิดชมโรงเรียนข้าวและชาวนา กรมปศุสัตว์ จัดงานมอบกรรมสิทธิ์ของธนาคารโคกระบือ และเปิดศูนย์เรียนรู้พันธุ์สัตว์ ให้เข้าชม กรม ส่งเสริมการเกษตรจัดเทศกาลท่องเที่ยวเชิง เกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร จ.สุพรรณบุรี จ.กาญจนบุรี เป็นต้น.

## ก.เกษตรฯเร่งช่วยเหลือภาคกลาง

**๒ ตุลาคม** - นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ในพื้นที่ 26 จังหวัด ในเขตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และลุ่มแม่น้ำแม่กลอง คือการจ้างแรงงานเกษตรกรซึ่งดำเนินการโดยกรมชลประทาน และมาตรการเสริม คือ การส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ด้านประมง การฝึกอบรมอาชีพในภาคการเกษตร การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว การฝึกอบรมเกษตรกร และการสนับสนุนอาชีพที่ขาด ซึ่งมีการรับสมัครโดยกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 36,000 ราย

“การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รับความรู้ และบริการของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำไปลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ในช่วงฤดูแล้ง” นายสุรพลกล่าว



## เกษตรชงกรม. คุมโรคอีโบลา เข้มนำเข้าสัตว์

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า แม้โอกาสในการพบการติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศไทยจะมีไม่มากนัก แต่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้วางมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าวไว้อย่างเข้มข้น ซึ่งในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ที่ดูแลป้องกันโรคติดเชื้ออีโบลาในสัตว์ได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคนี้อย่างใกล้ชิด พร้อมเตรียมวางมาตรการป้องกันการระบาดในสัตว์ไว้ล่วงหน้า

โดยกรมปศุสัตว์ได้เริ่มดำเนินการเสนอให้มีการพิจารณาออกกฎกระทรวง ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 กำหนดให้เพิ่มเติมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา เป็นโรคระบาดสัตว์ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งล่าสุดได้ผ่านการเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรีให้เสนอเข้าคณะรัฐมนตรีแล้ว และเข้าสู่วาระการพิจารณาของ สนช. ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 4 เดือน จะได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

สำหรับในส่วนของมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสัตว์นั้น กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์ได้เพิ่มความเข้มงวดมาตรการควบคุมการนำเข้า นำผ่านสัตว์และซากสัตว์จากต่างประเทศ โดยการชะลอการนำเข้าสินค้าตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์จากทุกประเทศในทวีปแอฟริกา ยกเว้นประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เพิ่มความเข้มงวดและเฝ้าระวังการลักลอบการนำเข้าสินค้า โดยการตรวจสอบบุคคล สัมภาระ และยานพาหนะ โดยเฉพาะด่านพรมแดน และในการนำเข้าผ่านสินค้าทุกครั้งต้องได้รับอนุญาตจากกรมปศุสัตว์

## เกาะ: ข้าวเกษตร

**๒๘** เกาะข้าวเกษตรประจำฉบับวันจันทร์ ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557..... ○ นาย โสภาส กลั่นนุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมทางไกลผ่านระบบ อินเทอร์เน็ต กับสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเร่งรัดติดตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อ สถาบันเกษตรกรภายใต้แนวทางพัฒนาขงทั้ง ระบบ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗..... ○ นางสาวเสวิมสุข สลักเพชร รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการด้านผลไม้ของสาธารณรัฐ แอฟริกาใต้ จากสมาคมส่งออกผักผลไม้สด ของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เพื่อหารือสร้างความเชื่อมั่นในผลผลิต (ผักผลไม้) จาก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้แก่ผู้บริโภคและนำไปสู่ กระบวนการตลาด ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอด เทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร..... ○ นาย อภิชาติ จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็น ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การ คิดเพื่อการบริหารและตัดสินใจ และการ สร้างเครือข่าย" ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ทแอนด์ สปา อำเภอมัทพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อ ทบทวนขั้นตอน และกลยุทธ์การสอนงานให้ กับผู้ได้บังคับบัญชา ได้เรียนรู้หลักการ เทคนิค กระบวนการ การบริหารทีมงานและเครือข่าย และการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยในการ บริหารและตัดสินใจในการทำงาน พร้อมทั้ง ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เตรียมพร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงในการก้าวสู่ "ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน"..... ○ หมู่บ้านชาว ประมง บริเวณชายฝั่งทะเลเกาะโปรี อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี จากปกติออกหาปลาทั้งคืนห่างจาก ฝั่ง ๕ ไมล์ทะเล บริเวณทะเลนอก แต่ไม่กี่วัน ที่ผ่านมามีมรสุม ออกหาปลาไม่ถึง 1 ไมล์ ทะเล ทำประมงไม่ถึง 2 ชั่วโมงได้ปลาทุกลัง เป็นจำนวนมาก ทำให้ชาวประมงจากที่เคย ขายปลาได้ครั้งละ 2-๕ ร้อยบาท ครั้งนี้ขายได้ นับหมื่นบาท..... ○ "กิดา มาไทย"

เปิดหีบอ้อย 1 ธ.ค.นี้ ราคาขึ้นต่ำ 900 บาท B12

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กอน. ได้มีมติประกาศเปิดการหีบอ้อยฤดูกาลผลิต 2557/2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2557 เป็นต้นไปและคาดว่าจะไป ปิดหีบได้ในช่วงสิ้นเดือน เม.ย. 2558 โดยคาดว่าจะมีปริมาณอ้อยเข้าหีบ 102 ล้านตัน ลดลงจากฤดูกาลก่อนหน้าที่มีอ้อยเข้าหีบ 103 ล้านตันอ้อย แต่ยังคงสูงกว่า การประเมินของชาวไร่อ้อยที่คาดว่าผลผลิตปีนี้จะต่ำกว่า 100 ล้านตัน อ้อย ค่าความหวานเฉลี่ยจะลดลงเหลือ 11 ซี.ซี.เอส. ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาก็ ได้ค่าความหวานทั่วประเทศอยู่ที่ 12.5 ซี.ซี.เอส.

สำหรับราคาอ้อยขั้นต่ำของปีการผลิต 2557/2558 เท่ากับฤดูกาล ก่อนหน้าที่ 900 บาท/ตันอ้อย โดยใช้ประมาณการค่าเงินบาทในการ คำนวณราคาอ้อยที่ 32 บาทตันอ้อย ราคาน้ำตาลในตลาดโลกอยู่ที่ 18 เซนต์/ปอนด์ และกากน้ำตาล (โมลาส) ที่ 3,600 บาท/ตัน

ทางด้านเงินเพิ่มค่าอ้อยที่จะเพิ่มจากเงินขั้นต่ำที่ 900 บาท/ตันนั้น ขณะนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อไปดูในรายละเอียดก่อนจะนำ มาเสนอ กอน. แต่เท่าที่ประเมินเบื้องต้นคาดว่าจะอยู่ในระดับที่ไม่สูงไป กว่าฤดูกาลก่อนหน้าที่จ่ายเงินเพิ่มอยู่ที่ 160 บาท/ตันอ้อย และคาดว่าจะ กู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มา จ่ายให้แก่ชาวไร่ประมาณ 1.6 หมื่นล้านบาท ■

# บิกส่งออกข้าวลงขันอ่วม'ฉัตรชัย' ทุ่มหมื่นล.ซื้อหอมมะลิ4แสนต้นคึงราคาช่วยชาวนา

ส.ส่งออกข้าวอ่วมฉัตรชัยเสนอ 2 มาตรการ  
ดันราคาข้าวเปลือกหอมมะลินานี้ ยอม  
ลงทุนควักกระเป๋า 10,000 ล้านบาทซื้อข้าว  
เก็บสต็อก

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกรัฐมนตรี  
ผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผย "ประชาชาติ  
ธุรกิจ" ว่า จากปัญหาราคาข้าวเปลือกปีการ  
ผลิต 2557/2558 ตกต่ำ สมาคมผู้ส่งออก  
ข้าวไทยได้ยื่นข้อเสนอต่อ พล.อ.ฉัตรชัย  
สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  
ว่าผู้ส่งออกจะช่วยรัฐบาลดำเนินมาตรการ  
ดึงผลผลิตส่วนเกินออกจากตลาด 2 แนว  
ทาง คือ 1) ขอความร่วมมือให้สมาชิก  
สมาคม 200 ราย ซื้อข้าวสารหอมมะลิใหม่  
เพื่อเก็บในสต็อกตามหลักเกณฑ์ของกรม  
การค้าภายใน ที่กำหนดให้ผู้ค้าข้าวจะต้อง  
มีสต็อกข้าวขั้นต่ำรายละ 500 ตัน โดย  
แนวทางนี้สามารถดำเนินการได้ทันที  
คาดว่าจะช่วยลดปริมาณผลผลิตส่วนเกิน  
ได้ 100,000 ตัน ซึ่งจะใช้งบประมาณ  
2,700 ล้านบาท

2) ขอความร่วมมือผู้ส่งออกรายใหญ่  
10 ราย ช่วยกันร่วมซื้อข้าวหอมมะลิ  
300,000 ตัน จากท้องตลาดมาเก็บสต็อก  
โดยไม่มีเงื่อนไขที่จะต้องให้รัฐบาลมาจ่าย  
ชดเชย แต่กำหนดเงื่อนไขให้ทุกรายรับซื้อ  
ข้าวตามราคาตลาด ในช่วงที่ผลผลิตเริ่ม



พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

ทยอยออกสู่ตลาดจำนวนมากนับตั้งแต่  
เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2557

"วิธีการนี้ผู้ส่งออกทุกคนจะควักกระเป๋า  
ซึ่งทุกคนไม่ได้มีเงินมากมาย ถ้าสมมติซื้อ  
ข้าว 3 แสนตัน ราคาตันละ 27,000 บาท  
จะต้องใช้เงินเรา 8,000 ล้านบาท ไม่นับ  
รวมค่าเช่าและดอกเบี้ยอีก เราเสนอท่าน  
ฉัตรชัย สาริกัลยะไปแล้ว"

สำหรับวิธีการซื้อครั้งนี้ไม่มีเงื่อนไข  
จากก่อนหน้านี้สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยได้  
เคยหารือกับรัฐบาลว่าจะซื้อข้าวสารราคา  
ตันละ 29,000 บาท (คิดเป็นข้าวเปลือก  
หอมมะลิตันละ 16,000 บาท) แต่รัฐบาล

ต้องช่วยนำข้าวเก่ามาจ่ายชดเชยส่วนต่าง  
หากราคาตลาดปรับลดลง เช่น ซื้อตาม  
ราคารัฐตันละ 29,000 บาท แต่มีคนไปซื้อ  
หลังจากนั้นได้ราคาเพียง 26,000 บาท  
แล้วมาขายในตลาดราคา 27,000 บาท  
สมาชิกหลายรายกังวลว่าคนที่ซื้อไปก่อน  
ตามต้นทุนรัฐบาลแพง หากราคาตลาดลง  
จะขาดทุน เมื่อหารือกันแล้วรัฐบาลไม่ยอม  
รับข้อเสนอการชดเชยนี้ ทางสมาคมจึง  
ปรับวิธีการใหม่ โดยไม่กำหนดราคาซื้อให้  
เป็นไปตามราคาตลาด

"หากรัฐบาลอยากรู้ว่า เราจะไปช่วย  
ซื้อข้าวในตลาดจริงหรือไม่ สามารถมา  
ตรวจสอบสต็อกของผู้ส่งออกได้ หรือถ้า  
เราไม่ซื้อในตลาดปัจจุบัน อาจจะตกลงซื้อ  
ล่วงหน้าจากโรงสีข้าวได้ ผลจากมาตรการ  
ดังกล่าวทำให้ราคาข้าวหอมเริ่มนิ่งขึ้นแล้ว  
หลวงจะมามั่งคั่งอะไรไม่ได้ เพราะไม่ได้  
ให้ชดเชยเรา ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยก็ได้ แต่  
ที่ทำเพราะอยากช่วยจัดสิ่งทีรัฐบาลเก่า  
ทำโครงการรับจำนำมาจากเหลือข้าวเป็น  
สต็อกถึง 18 ล้านตัน ขณะที่โรงสีข้าวยัง  
ได้รับชดเชยดอกเบี้ย แต่เราไม่ได้อะไร  
เลย รัฐบาลจะชดเชยข้าวเก่าอะไรได้บ้าง  
รัฐบาลจะชดเชยข้าวเก่าอะไรได้บ้าง  
รัฐบาลจะชดเชยทำไม่ได้ เพราะไม่อยาก  
ให้ถูกมองว่าไปช่วยผู้ส่งออก ไม่มีอะไร  
เป็นแรงจูงใจ ถ้าเพื่อนฝูงในวงการด้วยกัน

ไปซื้อ 27-28 บาทเราก็ตายเลย

อย่างไรก็ตาม หากในช่วงระยะเวลา  
ที่ดำเนินมาตรการช่วยเหลือ 2 มาตรการ  
แล้ว รัฐบาลประกาศเปิดประมูลมา สมาชิก  
ยังจะเข้าร่วมประมูลซื้อข้าวรัฐ

สาเหตุที่ราคาข้าวใหม่ลดลงเหลือตัน  
ละ 12,500 บาท ต่ำกว่าราคาข้าวขาวเก่า  
ตันละ 13,000-13,500 บาท จนโรงสีออก  
มาโจมตีผู้ส่งออก เพราะมีกลุ่มที่เก็บข้าว  
เก่าไว้เต็มโกดังจึงเสียประโยชน์ ไปกด  
ราคาซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาตันละ  
10,500 บาท คิดเป็นต้นทุนการสีแค่  
24,000-25,000 บาท มาขายให้ผู้ส่งออก  
ตันละ 26,000-26,500 บาทบางรายไม่พอใจ  
จะเอาราคา 29,000 บาท หวังจะได้กำไร

ถ้าให้ผมคิดทอนจากราคาตั้งตันส่งออก  
ตันละ 900 เหรียญสหรัฐ คูณ 32.5 อัตรา  
แลกเปลี่ยน เท่ากับ 29,250 หักค่าใช้จ่าย  
จ่ายในการขดีสีอีกตันละ 1,500 ถ้ารวม  
บรรจุภัณฑ์ขนาด 50 กก.เป็น 1,800 บาท  
เสียค่าดอกเบี้ยอีก 3% เพราะลูกค้า  
ต่างประเทศขอเครดิตอีก หากกำไร  
เพียง 1% (270 บาท) ถ้าผมกำไร 2%  
ได้ 15 เหรียญ (450 บาท) ตอนนี้ผู้ส่งออก  
ขอกำไรเพียง 200 บาทซื้อแล้ว แต่มี  
ผู้กล่าวหาว่าเราได้ตันละ 2,000-9,000 บาท  
ดีสเครดิตเพื่อกลบปัญหาการค้ำที่โกดัง

“ปัจจัยที่ทำให้ราคาลง เพราะผลผลิต  
ข้าวเปลือกนาปีนี้ค่อนข้างดี ช่วงเก็บเกี่ยว  
ฝนตกตลอดเวลา อากาศไม่หนาว ถ้า  
จะโทษไปโทษที่โครงการจำนำที่เราเสีย  
ตลาดไปให้คู่แข่ง ตอนนี้ถ้าจะฟื้นตลาด  
ต้องลดราคาลงมา ห่างจากคู่แข่งไม่เกิน  
30 เหรียญสหรัฐ”

อย่างไรก็ตาม ร.ต.ท.เจริญมองว่า  
แนวโน้มราคาอาจจะเพิ่มขึ้น เพราะนโยบาย  
การจ่ายชดเชยไร่ละ 1,000 บาท จากการ  
คำนวณผลผลิตชาวนาอีสาน 2.5 ไร่ ได้  
1 ตัน ถ้าชาวนานำข้าวมา เขาจำนำยังคง  
จะได้ตันละ 14,400 บวกค่าชดเชยเข้าไป  
2,500 ได้ค่ารักษาอีกตันละ 1,000 บาท  
เป็น 17,900 บาท สูงกว่าการใช้โครงการ  
รับจำนำตันละ 20,000 บาท ที่ชาวนาจะ  
ได้จริง 15,000 กว่าบาทเท่านั้นเอง

## สนง.จัดรูปที่ดิน-พัฒนาการเกษตร

สนง.จัดรูปที่ดินฯ - นายสิริวิชัย กลิ่นภักดี ผอ.สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน เผยว่า สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางเตรียมผลักดันให้มีการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่จัดรูปที่ดิน ผ่านคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2517 ที่มุ่งลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ โดยมีการจัดการด้านการตลาด ตลอดจนการรวมตัวเป็นสหกรณ์

สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด จะขยายบทบาทที่มากกว่าการก่อสร้างจัดรูปที่ดิน โดยเพิ่มบทบาทครอบคลุมการพัฒนาการเกษตร เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับงานจัดรูปที่ดินยิ่งขึ้น

**●มอบเงินชวามา'พบพระ'**

ตาก - ท้องปทุมอำเภอบพพระ จ.ตาก นาย  
ประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอบพพระ พร้อม  
ด้วยตำรวจ ทหาร-ตำรวจตระเวนชายแดน  
กำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ อ.พบพระ ร่วม  
กันมอบเงินช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ อ.พบพระ  
จำนวน 271 ราย ตามมาตรการช่วยเหลือ

ของรัฐบาลที่ช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศ  
ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินรายละ 15 ไร่

## ราชบุรีเชิญชวนไถ่ชีวิตโค-กระบือ

16 นายสุรพล แสงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ กำหนดจัดทำโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 โดยเริ่มต้นโครงการตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค.2556 และสิ้นสุดโครงการวันที่ 5 พ.ค.2558 โดยกำหนดจัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 6,000 ตัว ในส่วนกลาง 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 5 พ.ค.2557 จำนวน 720 ตัว และครั้งที่ 2 ช่วงระหว่างเดือนเมษายน - 5 พ.ค.2558 จำนวน 660 ตัว และในส่วนภูมิภาคจังหวัดละ 1 ครั้ง ช่วงระหว่างเดือนเมษายน-5 พฤษภาคม 2558

สำหรับ จ.ราชบุรี ได้ตั้งเป้าหมายไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 60 ตัว ดังนั้น จึงขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ ในราคาตัวละ 27,000 บาท หรือร่วมบริจาคทรัพย์สินตามกำลังศรัทธา โดยบริจาคได้ที่สำนักงานปศุสัตว์ จ.ราชบุรี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอในวันและเวลาราชการ หรือโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลาง จ.ราชบุรี ชื่อบัญชีธนาคารโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเทพฯ 5 รอบ จ.ราชบุรี เลขที่บัญชี 737-0-07135-9 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2558



# เตือนโรคทอรัาระบาดกึ่งทะเล

## ‘ประมง’แนะ8วิธีสกัด/ย้าระวังต่อเนื่องถึงธ.ค.

ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่า จากสภาวะอากาศที่อุณหภูมิเย็นกว่าปกติ เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว ประกอบกับมีฝนตกกระจายทั่วประเทศ ทำให้สภาพอากาศแปรปรวน เป็นเหตุให้เริ่มพบกุ้งขาวที่เลี้ยงในความเค็มต่ำป่วยตาย เนื่องจากสภาวะดังกล่าวเอื้ออำนวยต่อการเกิด “โรคทอรั่า” ในกุ้งขาวที่เลี้ยงในบ่อดิน ซึ่งคาดว่าช่วงนี้จนถึงเดือนธันวาคมจะพบโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้น จึงขอเตือนเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งทะเลไปตระเตรียมระวังและเฝ้าสังเกตอาการกุ้งในบ่อ

ดร.จิราพร เกสรจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญโรคสัตว์น้ำ กล่าวว่า เกษตรกรสามารถสังเกตอาการเบื้องต้นของกุ้งที่ป่วยเป็นโรคทอรั่า ตามลำตัว แขนหาง และระยางค์ขาทั้งหมดมีสีชมพูแดงชัดเจน ปลายระยางค์เริ่มกร่อน เปลือกนูนม ลำไส้ไม่มีอาหาร มักจะตายระหว่างลอกคราบ และจะทยอยตายไปเรื่อยๆ หรือหากไม่ตายแต่ปรากฏแผลจุดดำตามเปลือกทั่วตัว แสดงว่ากุ้งยังคงมีเชื้อไวรัสสะสมอยู่และกลายเป็นตัวพาหะนำโรค สำหรับการป้องกันโรคทอรั่าทำได้

ดังนี้ 1.ใช้ลูกพันธุ์กุ้งที่เป็นสายพันธุ์ต้านทานเชื้อทอรั่า หรือ สายพันธุ์ปลอดเชื้อ 2.ควรเลี้ยงกุ้งในระบบปิดหรือระบบที่มีการถ่ายน้ำน้อย และมีบ่อพักน้ำ 3.มีการเตรียมบ่อและการจัดการพื้นก้นบ่อที่ดี นำเชื้อภายในบ่อหลังการเลี้ยงแต่ละรอบ เพื่อกำจัดเชื้อโรคและพาหะนำโรค

4.หลีกเลี่ยงการใช้อาหารสดในการเลี้ยงกุ้ง เนื่องจากอาจเป็นพาหะของเชื้อไวรัส 5.ลดปัจจัยที่ทำให้กุ้งเกิดความเครียด เช่น การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำอย่างฉับพลัน ลดความหนาแน่นของกุ้งที่ปล่อยเลี้ยง 6.ควบคุมคุณภาพน้ำให้เหมาะสมกับการเลี้ยง โดยตรวจวัดคุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอทั้งเช้าและบ่าย 7.เติมจุลินทรีย์ ปม.1 ในน้ำที่ใช้

เลี้ยงเป็นระยะๆ เพื่อช่วยควบคุมปริมาณของเชื้อที่เกิดขึ้นในบ่อ 8.ห้ามใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคทอรั่า เพราะสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสไม่ใช่แบคทีเรีย และที่สำคัญปัจจุบันยังไม่มียาชนิดใดรักษาและฆ่าเชื้อไวรัสในตัวกุ้งได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อกุ้ง

ทั้งนี้ เมื่อเกิดโรคในฟาร์ม ควรใช้ตาข่ายพลาสติกหรือแผ่นพลาสติกปิดกั้นที่เกิดโรคจากพื้นที่อื่นๆ และห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่เกิดโรค และใช้คลอรีนเติมลงในบ่อกุ้งที่เป็นโรค ให้มีความเข้มข้นสุดท้ายเป็น 30 พีพีเอ็ม ทิ้งไว้อย่างน้อย 14 วัน โดยห้ามปล่อยน้ำทิ้งสู่แหล่งน้ำภายนอก และทำความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์การเลี้ยงทั้งหมดจนแน่ใจว่าปลอดเชื้อ